

Số: 187/BC-SVHTTDL

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1181/SNV-XDCQ&CCHC ngày 04/6/2024 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm:

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao và Phòng Quản lý Du lịch.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

- Tổng số biên chế tạm giao năm 2024: 40 biên chế công chức và 144 số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập. Hiện tại Sở VHTTDL có 37 biên chế công chức và 115 số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập.

2. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác dân vận chính quyền

2.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt Ban Dân vận và các sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tăng cường chỉ đạo, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức về công tác dân vận. Phong trào thi đua “dân vận khéo” được quan tâm triển khai thực hiện gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác.

2.2. Khó khăn

- Đội ngũ lãnh đạo Sở được thường xuyên kiện toàn, thay đổi nên trong thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo Sở cần có thời gian nghiên cứu tiếp cận công việc.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến một số công tác thuộc các lĩnh vực của Ngành triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả công tác dân vận.

1.1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận

- Công tác dân vận chính quyền tại đơn vị là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thường xuyên các văn bản như Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 1116-QĐ/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Công văn số 392-CV/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan công tác dân vận chính quyền hàng năm.

- Việc kịp thời quán triệt, triển khai công tác dân vận chính quyền của Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cả hệ thống từ cấp uỷ, chính quyền và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền. Trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên qua các công tác dân vận, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ tốt nhân dân và doanh nghiệp.

1.2. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân; tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo thực hiện trên toàn hệ thống gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ của ngành tổ chức và phục vụ tốt các sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật quảng bá hình ảnh, quê hương tỉnh Tây Ninh như: Tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố hằng năm; các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhân các dịp lễ, sự kiện của đất nước, của tỉnh và của địa phương góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam nói chung và của tỉnh Tây Ninh đến bạn bè quốc tế; Quảng bá du lịch Tây Ninh trên như Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Du lịch Tp. HCM, Tạp chí Du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trên các nền tảng công nghệ số: Travel Blogger, Website, App, Fanpage, Zalo, Youtube...

Bên cạnh đó ngành tuyên truyền thông qua các hình thức như trưng bày triển lãm, cổ động trực quan đường phố, qua các trang mạng thông tin xã hội từ tỉnh đến cơ sở các ngày lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, đã thực hiện: 8.627m² pano, 2.841 tấm pano, 241 cụm pano, 3.826 tấm băng rôn, 7.280m cờ dây, 48.818 cờ các loại, 32.317 tấm phướn, 7.207 khẩu hiệu chiến lược, 11.000 tờ áp phích, 937 lượt xe loa, 167 cụm tranh, 30 bộ khung ảnh, 46 tấm ảnh triển lãm, 02 cuộc triển lãm, 2.028 đĩa CD tuyên truyền, 58 tấm phong chính và 38 phong màn hình Led, 30.878 tài liệu sách và trưng bày triển lãm tại nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh và lưu động 55 chuyên đề, tuyên truyền trên các nền tảng mạng thông tin xã hội trên 3.500 bài.

Các hoạt động của ngành tạo được không khí vui chơi, giải trí cho nhân dân và góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà

nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận

Việc triển lãm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện công tác dân vận luôn được Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Hàng năm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đều ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị để triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng như Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền; bên cạnh đó Sở còn chủ động Báo cáo và tự chấm điểm kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền hàng năm đúng thời gian quy định, kết quả từ năm 2020 đến nay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đều đạt kết quả xếp loại Tốt.

Đảng uỷ, Công đoàn Sở VH-TT-DL thường xuyên lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát phòng chống những hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, tiêu cực, những nhiễu nhân dân trong đội ngũ đảng viên, công chức, góp phần lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước.

2. Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận

2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được Lãnh đạo Sở quan tâm quy hoạch và ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm, từ năm 2020 đến nay Sở đã cử 173 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp tào đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

2.2. Việc thể chế hóa chủ trương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị được thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn xác định trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị thuộc Sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác; đưa nội dung lãnh đạo thực hiện dân chủ vào quy chế làm việc, chương trình công tác thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở đúng thời gian quy định.

Công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quán triệt kịp thời từ cấp ủy chi bộ đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở, đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, đảng viên thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

3. Về phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng

Hàng năm, công tác phối Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng đã phát huy được hiệu quả tích cực của từng tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, điển hình như Chương trình phối hợp giữa Sở VH-TT-DL và UBMTTQVN tỉnh về phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025, Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình”. Phối hợp Ban quản lý núi Bà Đen tổ chức Khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen; Phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2021-2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022. Lễ hội quảng bá Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh lần thứ I, năm 2023; sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” hưởng ứng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2023) tại Hà Nội; Lễ phát động Tháng hoạt động Thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh.

4. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận.

Sở đã triển khai và chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện Hướng dẫn số 196/HD-HĐTD thực hiện khen thưởng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", đề phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, phát huy hiệu quả và phát huy hiệu quả thiết thực, hằng năm ngành đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các Chuyên đề mỗi năm; thi đua yêu nước trong toàn ngành và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng an ninh của ngành VH-TT-DL.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thông tin cổ động từ tỉnh đến cơ sở phục vụ tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ và cơ quan chuyên môn tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, nội bộ đoàn kết nhất trí nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao. Công tác dân vận chính quyền được lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Sở quan tâm triển khai thực hiện, lồng ghép với công tác chuyên môn tạo được sự quan tâm và đồng thuận lớn đối với các doanh nghiệp và người dân, nhất là nhân dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận được Sở VH-TT-DL tích cực triển khai thông qua các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng lưu động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch, đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Nguyên nhân kết quả đạt được

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ và cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành.

Thực hiện đúng đắn các nội dung, giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đã giải quyết kịp thời những vướng mắc những vấn đề còn bất cập trong quản lý và điều hành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền như Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 1116-QĐ/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Công văn số 392-CV/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ tích cực phục vụ nhân dân, có kỹ năng vận động quần chúng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn gắn với công khai minh bạch về dự toán, quyết toán ngân sách, các khoản mua sắm; chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tổ chức cán bộ và các quy định của pháp luật về trách nhiệm phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức và người lao động để Nhân dân biết và giám sát, kiểm tra. Đẩy mạnh cách cải hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật tiếp công dân. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật để làm công tác tiếp công dân.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các phòng, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đúng quy định những hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nơi làm việc, các hành vi xâm phạm đến lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nơi nhận: *TM*

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Anh Minh